

ประจักษ์พงษ์ธีธำบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญากรมทรัพย์สินทางปัญญาโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่



เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมไชยวงศ์ ชุขชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ นายชวลิต ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวความร่วมมือโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างแรงจูงใจและความมั่นใจให้กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่จะก้าวสู่อาชีพเกษตรกร อันจะเป็นฐานการผลิตสำคัญของภาคการเกษตรที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศและเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของโลกทั้งนี้คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาความร่วมมือโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา เพื่อการสร้างโอกาสทางการศึกษาและขยายผลความร่วมมือสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่สำคัญประกอบด้วย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย“โครงการถ่ายโอนความรู้เพื่อยกระดับความสามารถเกษตรกรและเจ้าหน้าที่รัฐ : Smart Farmers, Smart Officers สู่การพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี” และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย“โครงการถ่ายโอนความรู้เพื่อยกระดับความสามารถเกษตรกรและเจ้าหน้าที่รัฐ : Smart Farmers, Smart Officers สู่การพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี” โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยนครพนม ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ“โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการผลิตบัณฑิตกล้าการเกษตร เพื่อการสร้างบัณฑิตแนวใหม่ให้มีจิตอาสา จิตสาธารณะและอยากกลับไปพัฒนาพื้นที่ถิ่นบ้านเกิด

ประจักษ์พันธุ์ สถาบันวิชาการด้านเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมพิธีเปิดงานประกวดนวัตกรรมฝีมือโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่



สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวท.) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย “โครงการถ่ายโอนความรู้เพื่อยกระดับความสามารถเกษตรกรและเจ้าหน้าที่รัฐ : Smart Farmers, Smart Officers สู่การพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี”

ซึ่งหน่วยงานความร่วมมือดังกล่าวได้ร่วมกันให้การส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมงานวิจัยการเกษตรที่จะเกิดประโยชน์ต่อโครงการฯ ในวงกว้าง ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการเกษตรสร้างต้นแบบด้านการผลิต การเกษตรในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ยกระดับสังคมเกษตรกรรม และการจัดการเรียนรู้ของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการแข่งขันทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตร ในขอบข่ายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า คุณภาพ และความปลอดภัยให้กับผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น

ภายในงานยังมีการเสวนา ในหัวข้อ ทิศทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมบนฐานการจัดการเรียนรู้ใหม่สู่มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีอย่างยั่งยืน และมีพิธีการแสดง โครงการ

